
-สําเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 
ครั้งท่ี 2/2563 

 วันพุธท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕63 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยอําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายมานะ  บุญลาภ ประธานสภา อบต. มานะ  บุญลาภ  
2 นายชูชาติ  จี่พิมาย รองประธานสภา อบต. ชูชาติ  จี่พิมาย  
3 นางสนอง  นอยจันอัด เลขานุการสภา อบต. สนอง  นอยจันอัด  
4 รอยตรีอนุรักษ  คําดี สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 อนุรักษ  คําดี  
5 นายถวิล  มะลิวงศ สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 ถวิล  มะลิวงศ  
6 นางวราภรณ  เหมือนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 วราภรณ  เหมือนสันเทียะ  
7 นายเล็ก  ลังดานจาก สมาชิก อบต. หมูท่ี 3 เล็ก  ลังดานจาก  
8 นายมานะ  เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมูท่ี 4 มานะ  เพ็งศรี  
9 นายสิน  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 สิน  วนสันเทียะ   

10 นายสันติ์  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 สันติ์  วนสันเทียะ   
11 นายประสทิธิ์  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 ประสิทธิ์  นันทชัยศรี  
12 นางวิไลลักษณ  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 วิไลลักษณ  นันทชัยศรี  
13 นายเวียงชัย  แซกพุทรา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 เวียงชัย  แซกพุทรา   
14 นายอวบ  เสตะปุตะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 อวบ  เสตะปุตะ  
15 นายทวิน  หวังแอบกลาง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 ทวิน  หวังแอบกลาง   
16 นายพงษกฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 พงษกฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ  
17 นายอําพล  พรสวัสดิ์ สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 อําพล  พรสวัสดิ์  
18 นางพนม  สุขมะลัง สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 พนม  สุขมะลัง  
19 นางภูศรี  ครูทํานา สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 ภูศรี  ครูทํานา  
20 นายนพ  แซสันเทียะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 11 นพ  แซสันเทียะ  
21 นางปภาดา  อินทรเสนา สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 ปภาดา  อินทรเสนา  
22 นายสุชาติ  บํารุงศิลป สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 สุชาติ  บํารุงศิลป  
23 นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 ประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ  
24 นายองอาจ  อินทรจํานงค สมาชิก อบต. หมูท่ี 14 องอาจ  อินทรจํานงค  
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ผูขาดประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

- - - - - 
 
ผูลาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
- - - - - 
 
ผูเขารวมประชุม 

 
สมาชิกสภาท้ังส้ิน 24 คน 
ผูมาประชุม  24 คน 
ผูขาดประชุม    - คน  
ผูลาประชุม    - คน  
ผูเขารวมประชุม   7    คน 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  เ ม่ื อ ถึ ง เว ล า น า งส า ว ส น อ ง  น อ ย จั น อั ด  เล ข า นุ ก า ร ส ภ า ฯ                                                                                                                                                                                            
    เชิญสมาชิกเขาหองประชุม  เพ่ือนับองคประชุมเม่ือครบองคประชุมแลว     

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  ขอเชิญประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหอย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต และเชิญ
ทานประธานสภาฯ เปดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ        ตามท่ีสภาอบต.หนองหอย มีมติ ใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประธานสภาฯ     พ.ศ. 2561 -2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2563 ในสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  

สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.            
๒๕63 ผูบริหารทองถ่ิน ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินฯ เม่ือวันท่ี 
25 มีนาคม 2563   

ท่ีประชุม    รับทราบ 
 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายธีรชัย  ถอนสันเทียะ นายก อบต. ธีรชัย  ถอนสันเทียะ  
2 นายธวัช  ชมโคกสูง รองนายก อบต. ธวัช  ชมโคกสูง  
3 นายชิณณวรรธน  ยอดทองหลาง รองปลัดอบต. ชิณณวรรธน  ยอดทองหลาง  
4 นายชยพล  พชรวิทยกุล ผูอํานวยการกองชาง ชยพล  พชรวิทยกุล  
5 นายอํานาจ  กองศรี รองนายก อบต. อํานาจ  กองศรี  
6 นางสาววราภร  ขอพรกลาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน วราภร  ขอพรกลาง  
7 นางถวิลวงศ  บุญลาภ คนงานท่ัวไป ถวิลวงศ  บุญลาภ  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ    รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  
ประธานสภาฯ       สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี                

24  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63  มีสมาชิกอบต.ขาด 1 ทาน  ลา 3 ทาน ขอให 
ชี้แจงเหตุผล เชิญครับ 

นางสนอง  นอยจันอัด   ดิฉันขอลาประชุมเนื่องจากไมสบายปวดแขน และสามีก็ไมสบายเชนกัน  
เลขานุการสภาฯ   จึงไปพบแพทยท่ีโรงพยาบาล 
นางวราภรณ  เหมือนสันเทียะ   ดิฉันขอลาประชุมเนื่องจากติดธุระตองไปรับหลานท่ีจังหวัดระยองกลับมา
สมาชิก อบต. หมูท่ี 2   ท่ีจังหวัดนครราชสีมา  เกรงวาจังหวัดจะปดเพราะมีปญหาโรคไวรัสโควิด 
นายมานะ  เพ็งศรี    ผมขาดประชุมเนื่องจากเม่ือวันท่ี 21-22 มีนาคม 2563 ไดเดินทางไป
สมาชิก อบต. หมูท่ี 4   เยี่ยมญาติท่ีจังหวัดสมุทรปราการ วันท่ี 23 มีนาคม 2563 ผูใหญบานไดประกาศ 

ใหผูท่ีเดินทางกลับมาจากตางจังหวัดใหกักตัว 14  วัน  ผมจึงขาดประชุมในวันท่ี  
24 มีนาคม 2563 

นางปภาดา อินทรเสนา    ดิฉันขอแจงใหทราบวาไดเปลี่ยนชื่อสกุล เปนนางปภาดา อินทรเสนา ดิฉัน
สมาชิก อบต. หมูท่ี 12  ขอลาประชุมเนื่องจากเดินทางไปทําธุระท่ีตางจังหวัดกลับมาประชุมไมทัน 
นายมานะ  บุญลาภ    ผมขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ   
รอยตรีอนุรักษ  คําดี    ผมไดตรวจดูรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว พบวาถูกตองครบถวนสมบูรณ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1  ดีแลว 
นายมานะ  บุญลาภ    ท่ีประชุมมีทานใดจะเพ่ิมเติมหรือแกไขสวนใดหรือไม  เม่ือไมมีผมขอมติท่ี  
ประธานสภาฯ    ประชุมรับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีผานมา 
ท่ีประชุม            มีมติ(รับรอง.......23.....เสียง  ไมรับรอง.......-.....เสียง งดออกเสียง.....1....เสียง) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทูถาม 
     ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
     ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
นายมานะ  บุญลาภ 5.1 ญัตตินายกองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง พิจารณาใหความ 
ประธานสภาฯ เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 

2/2563  
   ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดยื่นเสนอญัตติขอความ

เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
2/2563 เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณานั้น ใหท่ีประชุมพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 46  สภาองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
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1. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการ
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
2. พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล                   
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม 
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
กฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และ
ขอบังคับของทางราชการ 

ผมขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดแถลงราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561  - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบล          
หนองหอยไดพิจารณา ขอเชิญครับ 

นายธีรชัย  ถอนสันเทียะ    กอนท่ีจะพิจารณาผมขอแจงใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบวา กิจการประปา
นายก อบต.หนองหอย   มี 2 ลักษณะ 1.หมูบานบริหารจัดการเองมีจํานวน 8 หมูบาน หากงบประมาณมี 

ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการสามารถขอรับการสนับสนุนจากอบต.ได 2.อบต. 
บริหารจัดการใหมีจํานวน 6 หมูบาน ซ่ึงเม่ือมีการชํารุดเสียหายอบต.จะซอมแซม
เอง  ผมเคยแจงใหผูนําหมูบานท่ีบริหารจัดการประปาเองไดสงรายงานรายรับ
รายจายในแตละเดือนมาท่ีอบต.เพ่ือประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือกรณี
ประปาชํารุดเสียหาย ผมขอฝากทานแจงคณะกรรมการหมูบานท่ีรับผิดชอบประปา
ดวย การขอเปลี่ยนแปลงแผนในวันนี้ สืบเนื่องจากซัมเมอรสประปาชํารุดเสียหาย 
ไดนําไปซอมแซมแลวแตใชงานไมได  กองชางจึงรายงานมาวาควรซ้ือใหม 
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดรับทราบปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน และเปนปญหาความตองการท่ีจะตองไดรับการแกไขโดย
เรงดวนใหทันเวลา จึงมีความจําเปนจะตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 -
2 5 6 5  เป ลี่ ย น แป ล ง ค รั้ ง ท่ี  2 /2 5 6 3  โดย ถื อป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา  46 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย เม่ือ
แผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลวใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ และเพ่ือให 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบล
หนองหอย  จึงไดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีครุภัณฑในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/ 2563 รายละเอียดขอเชิญ             
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชวยชี้แจง 
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นางสาววราภร  ขอพรกลาง   การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ในครั้งนี้
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  เปนการเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 ในสวนของบัญชีครุภัณฑ ลําดับท่ี  48   

หนาท่ี  248 แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑการเกษตร โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 

      รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565 (ปจจุบัน) 
จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําซัมเมอรสขนาด 1.5 แรง จํานวน 2 เครื่องๆละ  

16,000 บาท งบประมาณป 2562 จํานวน 32,000 บาท จัดหาโดยสืบราคา
จากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 (สํานักงบประมาณ)  

        รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เปล่ียนแปลงใหม) 
จัด ซ้ือเครื่องสูบน้ํ าซัมเมอรส ขนาด  1.5 แรง ป  2562 จํานวน                 

2 เครื่องๆละ 16,000 บาท เปนเงิน 32,000 บาท และป 2563 จํานวน 5 
เครื่องๆละ 16,000 บาท เปนเงิน 80,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจาก
ทองตลาด เนื่องจากไม มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 (สํานักงบประมาณ)  

เหตุผลการเปล่ียนแปลง เนื่องจากอบต.หนองหอย มีประปาหมูบานท่ีอยู
ในความรับผิดชอบท้ังระบบประปาแบบผิวดิน และระบบประปาแบบใตดิน 
จํานวน  6 หมูบาน ไดแก บานหนองหอย(คุมทามทองหลาง) บานทํานบพัฒนา 
บานหวยนอย  บานหนองนกกระเรียน บานพระงาม และบานศรีพัฒนา และ
เครื่องสูบน้ําซัมเมอรสชํารุดเสียหาย มีการซอมแซมบอยมาก และแตไมสามารถใช
งานไดตามปกติ เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือนรอนใหประชาชนอยางเรงดวน 
จึงมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินฯ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา
ซัมเมอรส ขนาด 1.5 แรง มาซอมแซมระบบประปาหมูบานใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 

ซ่ึ งได รับความ เห็ นชอบ ในการเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นาท องถ่ิน                
(พ.ศ. 2561 – 2565) ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองหอย  
ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 26 มีนาคม 2563 

นายธีรชัย  ถอนสันเทียะ    ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดใหกับท่ีประชุมสภาฯแลว  ผมจึง
นายก อบต.หนองหอย    ขอใหสภาพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –  
     2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/ 2563     
นายมานะ  บุญลาภ   ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียด ท่ีประชุมมีทานใดจะสอบถาม 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมหรือไม 
นายมานะ  เพ็งศรี   ผมอยากทราบวาระบบประปาผิวดินและระบบประปาใตดินใชซัมเมอรส
สมาชิก อบต.หมูท่ี 4   เดียวกันหรือไม 
นายธีรชัย  ถอนสันเทียะ    ระบบประปาผิวดนิใชแบบหอยโขง ระบบประปาใตดินใชซัมเมอรส แตก็ 
นายก อบต.หนองหอย     อาจใชรวมกันได 
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นายชยพล  พชรวิทยกุล    ตามท่ีทานนายกไดตอบแลว ซัมเมอรสจะใชกับบอบาดาลแตก็สามารถ
ผูอํานวยการกองชาง   ประยุกตใชดวยกันได ผมขอชี้แจงคุณลักษณะของซัมเมอรสเพ่ิมเติมดังนี้ 
      1.เปนปมบาดาล 1.5 แรงมา 
     2.ขนาดทอสงไมนอยกวา 1 นิ้ว 
     3.สูบน้ําไดไมนอยกวา 32 ลิตรตอนาที 
     4.สูบน้ําไดไมลึกกวา 40 เมตร 

 5.อุปกรณเครื่องประกอบเครื่องสูบน้ําซัมเมอรสและกลองคอนโทรล 
พรอมสายไฟ 50 เมตรและฝาบอพรอมท่ีจะใชงานได 

นายมานะ  บุญลาภ   ท่ีประชุมมีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เม่ือไมมี ผมขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ . 2561 -2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563   
ท่ีประชุม    มีมติ(รับรอง.......23.....เสียง  ไมรับรอง.......-.....เสียง งดออกเสียง.....1....เสียง) 
 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ  บุญลาภ    ท่ีประชุมมีทานใดจะฝากบริหารผานสภาหรือไม 
ประธานสภาฯ 
รอยตรอีนุรักษ  คําดี    อยากสอบถามฝายบริหารเรื่องการรายงานรายรับ-รายจายของคา         
สมาชิก อบต.หมูท่ี 1  น้ําประปาของแตละหมูบาน ผมอยากใหมีการรายงานทุกหมูบาน ซ่ึงหมูบานของ 
     ผมก็ไมทราบวามีการรายงานหรือไม ถาหมูบานใดไมมีการรายงานเวลามีเรื่อง 
    ขอความชวยเหลือ ยกตัวอยางเชน ถาหมู 4 มีการสูบน้ําขอความชวยเหลือ 
    เรื่องคาน้ํามันในการสูบน้ํา แตทางหมู 4 ไมมีการรายงานรายรับ-รายจายเลย 
    เม่ือมาขอเงินอุดหนุนเพ่ือสูบน้ําผมวาเราควรพิจารณาครับ 
นายมานะ บุญลาภ   มีทานใดจะเสนออีกหรือไม 
ประธานสภาฯ 
นายพงษกฤษ ฤทธิ์สันเทียะ   หมูบานของผมก็ไมมีการรายงานอันนี้ผมยอมรับผิดครังตอไปจะ 
สมาชิก อบต.หมูท่ี 8  ดําเนินการรายงาน เรื่องภัยแลงผมเคยขอความอนุเคราะหไปยังองคการบริหาร 
     สวนตําบลก็ไปเจาะบอใหแลวครั้งหนึ่ง แตน้ําใชไมไดเนื่องจาก น้ําเค็ม จะมีวิธีใดท่ี 
     จะทําใหสามารถใชน้ําได ฝากเรื่องนี้ดวยครับ 
นายประสิทธ เจิมสันเทียะ  ผมวาทุกหมูบานท่ีบริหารจัดการประปาเอง ใหมีการทํารายรับ-รายจาย 
สมาชิก อบต.หมูท่ี 13   ซ่ึงหมูบานของผมเองไมทราบวามีการสงรายงานรายรับ-รายจายหรือไม อยากให 
     ฝายบริหารแจงมาเลยวาหมูบานไหนบางท่ีไมสงรายงาน จะไดทราบ 
นางสนอง นอยจันอัด    ปญหาเรื่องน้ําของหมู 3 ทาง อบต. ไดมีการไปเจาะบอบาดาลใหแลวหนึ่ง
เลขานุการสภาฯ   แหง อยากจะแจงใหนายกชวยสงชางไปชวยลางบอบาดาลเพ่ือท่ีจะไดนําน้ําตรงนั้น
    มาใชได  
นายเล็ก ลังดานจาก    ผมไดรับรองเรียนมาวาน้ําไมไหล 3 ราย ผมก็พยายามดูใหวามีรอยรั่วท่ี
สมาชิก อบต.หมูท่ี 3  ใดบาง ผมแจงชางไพฑูรยแลว ผมรอก็ยังไมไปดําเนินการให ตอนนี้มีปญหาเรื่อง
    น้ํามาก หมู 3 มีแหลงน้ํา 2 บอ และเปนหมูบานใหญ น้ําไมพอใชอยากทราบวา 

พอจะมีงบประมาณจากสวนใดท่ีจะจัดสรรเพ่ือชวยเหลือตรงนี้ไดบาง ขอฝาก          
ฝายบริหารดวยครับ 
 



-7- 
 

นายมานะ บุญลาภ   มีทานใดอีกหรือไม ถาไมมี เชิญฝายบริหารตอบขอซักถาม 
ประธานสภาฯ 
นายธีรชัย ถอนสันเทียะ    -เรื่องน้ําเปนเรื่องสําคัญ ขอใหรีบแจงมาท่ีอบต. การแจงขอใหแจงเปน         
นายก อบต.หนองหอย  ลายลกัษณอักษรคือสงหนังสือมา ผมจะดูตามหนังสือท่ีแจงมา วันนี้ไดมีการไป            

ขุดลอกวางทอคุมทามทองหลางไปบานหวยนอย เม่ือเสร็จแลวจะพาชางไปดู           
หมูท่ี 3 และหมูท่ี 8 สําหรับเรื่องรายงานรายรับ-รายจายมีบานหวยปะคําและบาน 
หนองกกสงรายงานมา สําหรับเดือนกุมภาพันธประปาท่ีอบต.ดูแลจํานวน                 
6 หมูบาน มีกําไร 9,080 บาท หมูบานท่ีบริหารจัดการประปาเองและยังไมสง
รายงานมีหมูท่ี 6 หมูท่ี 7 และหมูท่ี 8 ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2563 

-หมูท่ี 2 สงถึงเดือน เมษายน 2562 
-หมูท่ี 4 สงถึงเดือน เมษายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 
-หมูท่ี 12 สงถึงเดือน พฤษภาคม 2562 – กรกฎาคม 2562 
-หมูท่ี 10 สงถึงเดือน มีนาคม 2563 
-หมูท่ี 15 สงถึงเดือน เมษายน-ธันวาคม 2562 

  -เรื่องอยากฝากเรื่องสถานการณโรคไวรัสโควิด 19 คงยังไมคลี่คลาย  
จังหวัดนครราชสีมารณรงคใหสวมหนากากอนามัยรอยเปอรเซ็นต สวนเรื่อง
หนากากอนามัยของ อบต. ท่ีแจงวาอุปกรณขาดตอนนี้อุปกรณมาครบแลวในวัน
พรุงนี้จะแจงใหผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานมารับไปแจกกอน หนากากอนามัยท่ีทํา
เสร็จกอนก็จะนําไปแจกตามสัดสวนประชากรแตละหมูบาน  

-โครงการการกระตุนเศรษฐกิจฐานรากอบต.หนองหอย สงโครงการไป  
12 หมูบาน คาดวาจะไดงบประมาณในเร็วๆนี้ ผมไดมีการประสานกับทาน
นายกเทศมนตรีตําบลสระพระใหสงหลักฐาน ปร. 4 ปร.5 เพ่ิมเติม ดังนี้ 

    1.ขุดลอกคลองหวยนอย 500,000 บาท 
    2.ขุดลอกสระน้ําคุมโนนลอย 469,000บาท 
    3.ขุดคลองบานโคกเพชร 340, 000 บาท 
    4.ขุดคลอกคลองบานตลุกชั่งโค 160,000 บาท 
    5.ขุดลอกคลองบานหวยปะคํา 350,000 บาท 
    6.ขุดลอกสระน้ําบานโนนทอง 460,000 บาท 
    7.ขุดลอกสระน้ําบานบุเขวา 500,000 บาท 
    8.ขุดลอกสระน้ําบานทํานบพัฒนา(สระหนองปรือ) 484,000บาท 
    9.ขุดลอกสระน้ําบานหนองกก 500,000 บาท 
    10.ขุดลอกสระน้ําบานทํานบพัฒนาใต 500,000 บาท 
    11.ขุดลอกคลองบานหนองหอยคุมทามทองหลาง 240,000 บาท 
    12.ขุดลอกคลองบานหนองนกกระเรียน 410,000 บาท 
นายมานะ บุญลาภ    มีทานอ่ืนมีใครจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ 
รอยตรอีนุรักษ คําดี   กรณีอบต.ไมมีสมาชิก หมู 15 ผมอยากใหหมูบานประชุมประชาคมแลว
สมาชิก อบต.หมูท่ี 1  สงตัวแทนประชาคมหมูบานเขารวมประชุมกับเรา เพ่ือใหรับทราบการประชุม 
นายมานะ บุญลาภ    ผมอยากใหมีตัวแทนมาประชุม ครั้งหนาขอใหทําหนังสือเชิญผูใหญ ผูชวย
ประธานสภาฯ   มาประชุมรวมดวย 
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นายธีรชัย ถอนสันเทียะ    ผมเห็นดวยกับทานอนุรักษ คําดี เพราะหมู 15 ไมมีสมาชิก อยากใหเชิญ 
นายก อบต.หนองหอย  ผูนําของหมูบานมาประชุมรวมดวย 
นายมานะ บุญลาภ    การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประธานสภาฯ    เพียงเรื่องเดียวจึงไมไดเชิญผูนําเขารวมประชุม ครั้งตอไปจะเชิญผูนํามาประชุมรวม  
     ดวย ทานใดมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม 
นายชยพล พชรวิทยกุล    ขอแจงเรื่องโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 
ผูอํานวยการกองชาง   ท่ีกําลังดําเนินการอยูมี ดังนี้ 

1.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรเคพซีลบานโคงสําโรง หมู ท่ี 4 – เขตบาน              
หนองโพธิ ์ตําบลชีวึก 
2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองกก หมู ท่ี 5 ซอยบาน             
น.ส.จํารูญ  สารโชติ  - บานนายสาย  วนสันเทียะ 
3.โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกบานหวยปะคํา หมูท่ี10  สายแยก    
หนองโพธิ์ เชื่อมกุดจิก 
4.โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุกบานใหมโนนทอง หมู ท่ี 13 สายบาน         
นายนิตย ศูนยสันเทียะ – บานนายฟาสาง  อินตรา 

      และอบต.ไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
     1.โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค จํานวน 1,036,000 บาท  
     2.โครงการกอสรางถนนผิวจราจรเคพซีล รหัสทางหลวงทองถ่ิน นม.ถ. 321-02  
     สายบานบุเขวา – บานศรีพัฒนา หมูท่ี 15 จํานวน 7,229,000 บาท 
     3.โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  นม.ถ. 321-02 สายบานสายออ- 

บานหนองหอย ชวงบานบุเขวา หมู ท่ี  6 – บานตลุกชั่งโค หมู ท่ี  7 จํานวน  
9,559,000 บาท 

     4.โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ หมูท่ี 14  จํานวน  
     3,616,000 บาท 
นายมานะ บุญลาภ    มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ   
รอยตรอีนุรักษ คําดี   อยากเรียนปรึกษาฝายบริหารเรื่องอางเก็บน้ําหวยซันโพรง อยากใหมีการ
สมาชิก อบต.หมูท่ี 1   ทํารั่วก้ันปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ณ หนาอางทางระบายน้ําออกไมทราบวาจะ 
     สามารถทําไดหรือไมอยางไร 
นายประสิทธ เจิมสันเทียะ  เรียนปรึกษาฝายบริหารเรื่องการขุดเจาะบอบาดาลหมูท่ี 13 ท่ีเคยเจาะ
สมาชิก อบต.หมูท่ี 13    โดยกรมทรัพพยากรน้ํา ซัมเมอรสเสีย ผมไดมีการถอดเพ่ือมาซอมแซมแตพอจะนํา 

กลับไปใสเจาของท่ีดินไมยินยอม เม่ือกอนพอเขายินยอมใหเจาะ แตตอมาลูกสาว 
ไมยอมใหใชน้ําในบอบาดาลนั้น อบต.จะมีวิธีอยางไรเพ่ือแกปญหานี้เรียนถามทาง
ฝายบริหาร 

นายมานะ บุญลาภ    มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เม่ือไมมีเชิญฝายบริหารชี้แจง 
ประธานสภาฯ   
นายธีรชัย ถอนสันเทียะ    เรื่องของทานอนุรักษ คําดี ผมจะตองแจงเรื่องไปทางทหารเพราะเปน
นายก อบต.หนองหอย  โครงการของสมเด็จพระเทพฯ สวนเรื่องของทานประสิทธิ์ทานตองหาเอกสารการ 

ยินยอมใหขุดเจาะของเจาของท่ีดินมาเพ่ือจะดําเนินการ แตถาไมมีหลักฐานก็อยาก 
ใหมีการพูดคุยตกลงกัน หากคุยกันไดก็สามารถดําเนินการได 
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นายมานะ บุญลาภ   มีทานอ่ืนจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ 
นายเล็ก ลังดานจาก    กรมทรัพยากรน้ํา ก็เคยมาเจาะใหผม 1 แหง แตตอนนี้พังหมดแลว 
สมาชิก อบต.หมูท่ี 3     สายไฟก็พังหมด เสาไมก็พังหมดทางกรมทรัพฯแจงมาวาจะมาลางบอใหก็หายไป 
    บอท่ีเจาะเปนท่ีของนายแดง วีระแพทย เจาะลึก 43 เมตร น้ําออกไมดี 15 นาที 
     ออกทีพังหมด ฝากใหชางชวยไปเก็บสายไฟดวยเสียดายเพราะสายไฟยาวมาก 
นายชยพล พชรวิทยกุล    เรื่องของพ่ีประสิทธิ์ถามีหลักฐานของกรมทรัพยฯอยางไรเราก็สามารถ  
ผูอํานวยการกองชาง  ดําเนินการได 
นายมานะ  บุญลาภ     มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม เม่ือไมมี ขอขอบคุณทุกทานท่ีรวม  
ประธานสภาฯ   ประชุมในวันนี้ ผมขอปดการประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา 10.45   น. 
 

         (ลงชื่อ)       ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางสนอง  นอยจนัอัด) 

เลขานุการสภาฯ 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองหอย  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป 2563  ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เห็นวา
ถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานวันท่ี 2 เมษายน 2563  
 
     (ลงชื่อ)         คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายสิน  วนสันเทียะ) 
    สมาชิก อบต.หนองหอย หมูท่ี 5 
 
    (ลงชื่อ)          คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายเล็ก  ลังดานจาก) 
            สมาชิก อบต.หนองหอย หมูท่ี 3 
 
    (ลงชื่อ) รอยตรี     คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
               (อนุรักษ  คําดี) 
              สมาชิก อบต.หนองหอย หมูท่ี 1 
 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล          
หนองหอย  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป 2563  ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563            
เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2563 
 

  (ลงชื่อ)         ผูรับรองบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายมานะ  บุญลาภ) 
                            ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
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